

มติย่อ

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม TWP-๖๐๒ ชั้น ๖ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เรื่อง	มติสภาวิชาการ
เรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอขออนุมัติการให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)	เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาต่อไป
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบอนุมัติการให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)	เห็นชอบ ให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้ปริญญาต่อไป
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒)	เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเด็กปฐมวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยมอบวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง ปรับแก้ตามข้อสังเกตของที่ประชุม ก่อนให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ และห้องผ่าตัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖)	เห็นชอบ การปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ และห้องผ่าตัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามที่เสนอ
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖)	เห็นชอบ การปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามที่เสนอ
วาระที่ ๔.๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต	เห็นชอบ หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต โดยมอบหมายให้ฝ่ายการพยาบาลฯ พิจารณาปรับตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม ก่อนดำเนินการต่อไป
เรื่องอื่นๆ ๑. คณะพยาบาลศาสตร์ถือการุณย์ ขอหารือเกี่ยวกับการขอเพิ่มรายวิชาภาษาจีนเป็นวิชาเลือกเสรีในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ซึ่งในเล่มหลักสูตรไม่ได้ระบุรายวิชาภาษาจีนไว้ตั้งแต่แรก ในเบื้องต้นทางคณะพยาบาลฯ ได้ประสานภายในไปยังวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาภาษาจีนไว้เรียบร้อยแล้ว ทางวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมืองยินดีที่จะเปิดสอนให้ จึงขอหารือว่าต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป และต้องแจ้งไปยังสภาการพยาบาลหรือไม่	มอบหมายวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง กำหนดระดับการเรียนภาษาจีนให้กับรายวิชาภาษาจีนซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรี และให้เสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการต่อไป

เรื่อง	มติสภาวิชาการ
๒. ประธานฯ มอบหมายให้ทุกส่วนงานรวบรวมข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วว่ามีงานทำร้อยละเท่าไร ได้ทำงานที่หน่วยงานใดบ้าง และให้ทุกหลักสูตรนำข้อมูลมาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการในครั้งต่อไป	รับทราบ

ทั้งนี้ให้รอการรับรองรายงานการประชุมอย่างเป็นทางการ

พลอยใจ

(นางสาวพลอยธัญญา ปภาพิชญ์นันท์)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ